

สำเนารายงานการประชุม
ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น .

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศักดิ์การ	ณิยกุล	ปลัดเทศบาล
๒. นางรพีพรรณ	สุรียานรากร	รองประธานสภาเทศบาล
๓. สอ.วันชัย	สังข์สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางแก้วเรือน	นนเทศา	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายจรูณ	อินตา	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายจำลอง	ทาดาริน	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายบุญเกิด	ชมภูรัตน์	ประธานสภาเทศบาล
๘. นายอุกฤษณ์	ประสพโชคชัย	รองปลัดเทศบาล
๙. นายสุพล	กันทาสม	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐.นางฐิติรัตน์	มั่งเงิน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๑.นางพวงทอง	เครือยศ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒.จ.อ. สุวัธชัย	กลอบคำ	นายช่างไฟฟ้า
๑๓.นางสิริรัตน์	แสงสิงห์	นักวิชาการพัสดุ
๑๔.นางชนิทานันต์	เจริญสุข	นักวิชาการศึกษา
๑๕.นางสาวพัชรียา	เจ้ากลดี	นักวิชาการสุขาภิบาล
๑๖.นางสาวอรุณรัตน์	โกเสส	พยาบาลวิชาชีพ
๑๗.นางพิมพ์ภรณ์	พองศรี	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๘.นายภาคภูมิ	โตวัชรกุล	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๙.นางคณิสร์	ปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๐.นางสาววรินทร์	มุลยศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๑.นางสุภารัตน์	เพชรอินนุรักษ์	นักพัฒนาชุมชน
๒๒.นายบุญญาภรณ์	ภูธรใจ	สมาชิกสภาเทศบาล
๒๓.ว่าที่ร.ต. สืบศักดิ์	ปัญญา	นิติกร
๒๔.นางสาวอรทัย	ไฮตา	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสักการ ณิชกุล ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสักการ ณิชกุล

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในช่วงอาทิตย์นี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ในส่วนของพนักงานเทศบาลให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจให้เรียบร้อยด้วย

มีเรื่องแจ้งให้ทราบ เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวินัยเทศบาลแม่ปู้คา กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตเงินงบประมาณสามแสนกว่าบาท และเอกสารที่เกี่ยวกับฎีกาดังกล่าวได้สูญหายไป จึงขอฝากเรื่องการจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของเทศบาล ควรจัดเก็บไว้ในตู้และมีกุญแจล็อคให้เรียบร้อย และการขอสำเนาเอกสารต่าง ๆ ของเทศบาล ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

การประชุมประจำเดือนของส่วนราชการอำเภอสันป่าตอง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

แนะนำข้าราชการของอำเภอสันป่าตอง จำนวน ๓ ท่าน ปลัดอาวุโส ปลัดประภัส วรงค์ชมภู ปลัดออกนันท์ เลาหกุล ปลัดพลภัทร ดูแลเรื่องศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอำเภอ

การจัดโครงการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอสันป่าตองจัดส่งรถเข้าประกวดในหัวข้ออนุรักษ์ศิลป์และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชมเชย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตองร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตองแจ้งเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ เอ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าระบาดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ โดยเขตอำเภอเมืองระบาดมากที่สุด อำเภอสันป่าตองติดอันดับที่ ๖ ของจังหวัด ขอฝากให้ดูแลสุขภาพด้วย

เกษตรอำเภอสันป่าตอง แจ้งว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว การทำนาเพาะปลูกลำบาก เพราะขาดแคลนน้ำ ฝากประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชฤดูแล้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง โดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้หลังจากทำการเพาะปลูกไปแล้ว ๑๕ วัน หากไม่ไปขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง จะไม่ได้รับความช่วยเหลือหากเกิดภัยแล้งขึ้น

ตามที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดการเสด็จ เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา อำเภอสันป่าตอง แจ้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ดูแลและจัดเตรียมสถานที่ และให้ความร่วมมือจนแล้วเสร็จ

ประกาศกำหนดการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ฝากประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาลด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ตั้งแต่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ วันที่ผู้เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุความจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอบแรก ก่อนวันเลือกตั้ง ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งที่ว่าอำเภอสันป่าตอง รอบที่สองหลังการเลือกตั้ง ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วันที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เป็นระบบแอปพลิเคชัน และสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสมาชิกได้ภายในแอปพลิเคชันได้เลย

ในช่วงวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดยาวเนื่องจากเป็นวันสถาปนารัฐบาลที่ ๑๐

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายศักดิ์การ นิยมกุล

ขอให้ที่ประชุมตรวจสำเนารายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ

ที่ประชุม

พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว๓.๑ การบริหารกิจการประปาชุมชนช่วงกระดาษ

-

ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕เรื่องเสนอเพื่อทราบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม๕.๑ ผลการประชุมเตรียมความพร้อมการพักใช้ใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์

นายสุพล กันทาสม

เนื่องจากว่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รับใบอนุญาตให้ใช้โรงฆ่าสัตว์ มาตั้งแต่สมัยสุขาภิบาล โดยใช้แบบการก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสมัยนั้นโรงฆ่าสัตว์ยังอยู่ในอำนาจของกรมการปกครองได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองมาเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ จากการสอบถามคนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงฆ่าสัตว์ ความว่าเมื่อก่อนโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารจอดรถขยะของกรมธนารักษ์โดยเช่าเพื่อจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ และมีการย้ายในสมัยสุขาภิบาล ขอใช้ที่สาธารณะของหมู่ ๑ ตำบลทุ่งด้อม คือที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งบางท่านก็บอกว่าเป็นที่ของสุสาน และบางท่านก็บอกว่าเป็นที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาล ดูจากเอกสารการขอใช้ที่สาธารณะในสมัยนั้นก็ขอใช้เป็นที่ทิ้งขยะเก่าของเทศบาล ชาวพ่อก็โอนย้ายมาเทศบาลตำบลสันป่าตองมาหลายปีแล้วก็ได้ดำเนินการตามแบบเดิมมาโดยตลอด และชำระค่าเช่ามาโดยตลอดก็เข้าใจว่าที่เช่าโรงฆ่าสัตว์คือที่ทำการปัจจุบันแต่ปรากฏว่าเป็นที่จอดรถขยะของเทศบาล และที่โรงฆ่าสัตว์ปัจจุบันก็คือที่สาธารณะประโยชน์ โดยผู้ใหญ่บ้านก็ขอรังวัดที่ดิน ในวันที่ธนารักษ์มาชี้แนวเขตที่ดินก็ได้ให้คำแนะนำว่าให้

ยกเลิกการเช่า และเปลี่ยนเป็นขอเช่าสถานที่ไปใหม่โดยใช้เพื่อ การอื่นโดยไม่มีรายได้อื่น จะได้ไม่ต้องชำระค่าเช่า สำหรับในปีนี้คงต้องชำระค่าเช่าไปก่อนเพราะแจ้งยกเลิกไม่ทัน

เดิมใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ไม่มีวันหมดอายุแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ฉบับล่าสุดได้กำหนดไว้ว่าใบอนุญาตจะมีอายุทุกห้าปี ซึ่งประกาศใช้มาแล้วสองปี หากโรงฆ่าสัตว์ที่ปรับปรุงแล้วไม่ผ่านตามมาตรฐานก็จะถูกปิดไปในวันที่หมดอายุ การออกตรวจพบว่าโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านตามกฎกระทรวงก็ได้รับใบพักใช้โรงฆ่าสัตว์ ๓๐ วัน หากไม่ปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต กรณีเทศบาลตำบลสันป่าตองกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ได้มาตรวจประเมินผลโรงฆ่าสัตว์และได้รับแจ้งว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงและให้ปรับปรุงให้ถูกต้อง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง จำนวน ๑๕ ข้อ และปรับปรุงภายใน ๑ ปี ซึ่งเทศบาลได้ปรับปรุงไปแล้วบางส่วน และในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีข้อสั่งการให้พักใช้ใบอนุญาต และทำการประชุมเตรียมการ ผู้ฆ่า ผู้ส่งสุกร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาชิกสภาเทศบาล ได้หารือร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยสรุปคือจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และปรับปรุงภายในสามสิบวัน คาดว่าคงต้องปิดไปโดยถาวร กองสาธารณสุข ก็ไม่ได้มีนัยนอใจ ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ กองช่างได้ออกแบบโรงฆ่าสัตว์งบประมาณจำนวนหกล้านบาท และได้ประสานงานกับจังหวัดขอใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดเพื่อดำเนินการ โดยพิจารณาจากเจตแห่งของจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาสันป่าตองเพียงแห่งเดียว สุดท้ายงบประมาณก็ตกไป หากใช้งบประมาณของเทศบาลเองก็คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นงบประมาณที่สูงไป หากจะหาแหล่งเงินกู้ก็จะได้ชำระค่าหนี้เงินกู้ก็จะต้องหยุดโครงการก่อสร้างของเทศบาลเพื่อนำเงินงบประมาณไป สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนที่สูงมาก และผลตอบแทนถือว่ากลับคืนมาน้อยมาก โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลได้ทำกิจการมาแบบนี้มานานแล้ว เทศบาลเป็นสถานที่ให้จัดการฆ่า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เทศบาลได้ค่าธรรมเนียมอากรฆ่าสัตว์ ตัวละ ๓๐.-บาท เก็บภาษีรายได้ส่งสรรพากรตัวละ ๒๐.-บาท เจ้าของเชียงใหม่บริจาคเงินค่าฟืนตัวละ ๑๐.-บาท เท่าที่ผ่านมารายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทุกเดือน แต่ก็ใช่วิถีชีวิตและวิธีปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาแบบนี้มานานแล้วและเทศบาลจะต้องบริการ แต่

มาถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการต่าง ๆ พัฒนาขึ้น เชื้อโรคก็เพิ่มมากขึ้น กระแสเรื่องอาหารปลอดภัย โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน โดยสรุปคือโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โรงฆ่าสัตว์ก็ คงจะกลายเป็นตำนานของเทศบาลต่อไป สำหรับสถานที่บริเวณดังกล่าวก็คงจะต้องปรับปรุงใช้เป็นอย่างอื่น ขอให้ทุกท่านได้รับชมวีดิทัศน์ โรงฆ่าสัตว์ของ เทศบาลตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน และเทศบาลได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์บริเวณหน่วยงานข้างเคียงเพื่อนำมาปรับใช้ เช่น เทศบาลตำบลหนองตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเทศบาลตำบลสันป่าตองพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ก็ต้องปิดตัวลงเพราะกฎกระทรวง ในระหว่างนี้กำลังสำรวจว่าผู้ค้าจำนวน ๑๒ รายของเทศบาล จะไปชำระร่วมกับของเทศบาลตำบลบ้านกลางหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลบ้านกลางต่อไป

๕.๒ โครงการการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุพล กันทาสม

ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ทำบันทึกข้อตกลงเป็นลูกข่ายกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และจะทำการรับรุ่นโดยให้นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมเดือนที่ผ่านมา ในวาระที่ ๕.๒ และในวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จะต้องไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ขออย่างน้อย ๕ คน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำหนังสือ ถึงประธานสภาเทศบาลให้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๕ ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตอนนี้มีผู้ส่งรายชื่อมา ๒ ท่าน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาว่าท่านใดเหมาะสมจะร่วมโครงการ หรือจะไปทั้งหมดก็ได้ โดยเทศบาลจะเป็นรุ่นที่ ๖ ไปพร้อมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง รุ่นนี้ ๖๐ คน ไปทำกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ที่ต้องเข้าไปศึกษา เป็นเวลา ๕ วัน ๔ คืน เดินทางในวันจันทร์ที่ ๔ และกลับในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เทศบาลตำบลสันป่าตองจะรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ไป-กลับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย

นายสุพล กันทาสม

การจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ขอเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการ จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเป็นเรื่องที่ได้ปรึกษาหารือกันมานานแล้ว ซึ่งมีทั้งท่านที่เห็น ด้วย และไม่เห็นด้วย ในส่วนตัวในฐานะผู้รับผิดชอบงาน ได้นำเสนอเรื่อง ดังกล่าวมาแล้ว ๓ ครั้ง ในสมัยผู้บริหารชุดเดิมได้มีนโยบายให้ดำเนินการ จัดซื้อ จึงได้จัดทำคุณลักษณะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์แล้วก็ได้มีการจัดซื้อเพราะไม่มีงบประมาณ ต่อมาได้ตั้ง งบประมาณไว้แต่ก็มีหนังสือหารือเรื่องการปฏิบัติงานของรถกู้ชีพกู้ภัย จึงได้ ชะลอการจัดซื้อไว้ ปัจจุบันงานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์จัดซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งกองสาธารณสุขจะได้ ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และดำเนินการต่อไป ซึ่งจะจัดซื้อตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตาม ระเบียบฯ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ การฝึกปฏิบัติงานกู้ชีพเบื้องต้น

นายสุพล กันทาสม

เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้ นางสาวอรุณรัตน์ โกลเสส พยาบาลวิชาชีพได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอรุณรัตน์ โกลเสส

ตามที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ดำเนินการโดยกลุ่มงาน พยาบาลที่มอาสา จะมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic Cardio Pulmonary Resuscitation, CPR) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในส่วนราชการในอำเภอสันป่าตอง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้สำรวจความต้องการและจัดส่งแบบตอบรับ สำหรับกำหนดการอบรมของเทศบาล โดยเทศบาลได้แจ้งความประสงค์จัด ฝึกอบรมในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง ซึ่งแต่ละกองงานได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมดังนี้ กองช่าง จำนวน ๗ คน กองคลัง จำนวน ๒ คน กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ คน งานป้องกัน จำนวน ๖ คน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายธีรภัทร หลอดเข็ม

ขอสอบถามเรื่องโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เมื่อไม่ สามารถดำเนินการกิจการที่ดำเนินการแล้วขาดทุน การยกเลิกกิจการหากรอ

ไปถึงใบอนุญาตขาดอายุและไม่มีการปรับปรุง เกรงว่าประชาชนจะเข้าใจว่าเทศบาลไม่ดูแล ไม่แก้ไขปัญหา ในส่วนตัวเห็นว่าหากจะต้องยกเลิกก็ควร จะแจ้งยกเลิกไปเลยจะดีหรือไม่ นำเข้าสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองขอยกเลิก กิจการจะเป็นการดีหรือไม่ อย่างไร

นายสุพล กันทาสม

ใบอนุญาตจะหมดอายุภายใน ๒ - ๓ ปี แต่ปัจจุบันถูกพักใช้โรงฆ่าสัตว์ เพราะไม่ผ่านการตรวจของเจ้าพนักงานเนื่องจากไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ซึ่งมีหลาย ๆ ที่ ไม่ผ่านถูกพักใช้ก่อนปิดตัวลง เช่น เทศบาลเมืองฮอด และ เทศบาลตำบลหางดง

นายสักการ ฌิยกุล

ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลก็คงต้องพักไว้ไปก่อน เพราะไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ เพราะใช้งบประมาณถึงหกล้านบาทกว่าบาท จะต้อง พักโครงการทุกอย่างเพื่อนำงบประมาณมาใช้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ดูแล้วเป็นการ ลงทุนที่ไม่คุ้มทุน หากไปขอของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ จะของบประมาณเงินอุดหนุนจึงไม่สามารถของบประมาณจากส่วนอื่นมาได้

สำหรับการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย ได้มีการหารือกันแล้ว ปัญหาคือไม่ สามารถสรรหาบุคลากรมาเพิ่มแล้ว การจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดทำร่าง TOR โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสุข เป็น ผู้ดำเนินการ สำหรับการจัดซื้อรถนั้นไม่น่าห่วง แต่การบริหารจัดการ การดูแล รถ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้านั้น และการใช้รถจะต้องใช้ ในการกู้ชีพเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในงานทั่วไป เช่น รับส่งคนไข้ตามใบนัด ซึ่ง ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลประมาณ ร้อยละ ๓๓/ และได้มีการหารือกัน ในแต่ละกองงานโดยจะทำการปรับเกลี้ยอัตราค่าจ้าง จากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การอบรม CPR และสามารถขับรถได้ คาดว่าจะใช้เจ้าหน้าที่ ๒ พลัด ๆ ละ ๔ - ๖ คน ในการดูแลและบริหารจัดการ รถ และต้องหาที่จอดรถไว้ให้เพราะไม่สามารถจอดรถตากแดดเพราะอุปกรณ์ ประจำรถจะเสียหาย จัดหาห้องประจำการ มีห้องวิทยุ และมีวิทยุสื่อสาร สำหรับบุคลากรประจำรถด้วย

และโครงการการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ ขอให้ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมโครงการ ดังกล่าว

ประธานสภาเทศบาล

ได้หารือกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองแล้ว เนื่องจาก สมาชิก สภาเทศบาลติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ขอยืนยันรายชื่อที่ได้ จัดส่งให้กองสาธารณสุข จำนวน ๒ ท่าน ตามเดิมได้หรือไม่ อย่างไร

นายสุพล กันทาสม หากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจก็
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ แต่หากท่านใดที่ติดภารกิจของสาธารณสุข ก็
จะหาบุคคลอื่นเข้าร่วมต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

กองการศึกษา

๕.๕ สรุปผลโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

นายภาคภูมิ ไตวัชรกุล

ขอสรุปผลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

- รายการเงินยืมเพื่อจัดซื้อของขวัญสำหรับเด็กที่มาร่วมงาน จำนวน
๔๘,๐๐๐.-บาท

จัดซื้อของขวัญของรางวัล ดังนี้

๑. ร้านเป่าเปา	๑๐,๓๔๗.๐๐ บาท
๒. ปีกซี	๑๙,๗๑๘.๐๐ บาท
๓. แมคโคร	๑๒,๒๑๗.๕๐ บาท
๔. ร้านน้องทอย	๔,๔๒๐.๐๐ บาท
๕. ร้านไอศกรีม ป่าตัน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม	๔๗,๗๐๒.๕๐ บาท

คงเหลือเงินสดคืนเทศบาล ๒๙๗.๕๐ บาท

สรุปค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายการจัดซื้อ

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแต่งเวทีและจัดกิจกรรม ๑,๗๙๕.-บาท

รายการจัดจ้าง

๑. จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเตรียมงาน ๑,๖๒๕.-บาท
๒. จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และฉากเวที ๓,๒๘๐.-บาท
๓. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
เจ้าหน้าที่ประจำเดินท์กิจกรรมต่าง ๆ ๘,๔๐๐.-บาท

๔. จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กสำหรับประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมบนเวที
๓,๕๐๐.-บาท

รวม ๑๘,๖๐๐.-บาท

ตั้งงบประมาณไว้ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ใช้ไป ๖๖,๓๐๒.๕๐ บาท

คงเหลือ ๓,๖๙๗.๕๐ บาท

จำนวนเด็กและเยาวชนที่มาร่วมลงทะเบียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จำนวน ๔๒๕ คน น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ๓๓ คน

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน
เท่ากับปีที่ผ่านมา

นางชัชฌาภรณ์ เจริญสุข ปัญหาอุปสรรค ก็จะมีเหมือนกับปีที่ผ่านมา เช่น ลูกโป่งที่จัดซื้อมาจะไม่เพียงพอ ก็มีการไปจัดซื้อมาเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงสถานที่ของแต่ละเดือน เดือนประชุมเตรียมงานก็แจ้งว่าขอ ๑ เดือน พอถึงวันงานก็มาขอเพิ่มเติม ไม่มีการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจึงไม่มีชื่อในเดือน เช่น เดือนของชุมชน ซึ่งไม่ได้เข้าประชุมเทศบาลจึงจัดให้อยู่เดือนเดียวกับผู้สูงอายุ ซึ่งชุมชนก็ไม่พอใจ อยากจะแยกเดือนออกมา เทศบาลจึงต้องจัดเตรียมสถานที่ให้ใหม่ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ขอให้กองคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นางพวงทอง เจริญยศ กองคลังได้ดูแลเงินบริจาคที่ประชาชนได้บริจาคสำหรับใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ได้รับเงินบริจาค รายละเอียดดังนี้

๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับเงินบริจาค ๑๓,๔๘๒.-บาท

๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับเงินบริจาค ๑๐,๒๓๕.-บาท

๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับเงินบริจาค ๑๐,๘๕๖.-บาท

มีประชาชนมาบริจาคในเทศบาล ๑๔,๙๑๐.-บาท

เงินบริจาคของปี ๒๕๖๑ ๒,๘๐๑.-บาท

รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๕๒,๒๘๔.-บาท

รายการที่ใช้เงินบริจาคจ่ายไป ๓๖,๗๗๔.-บาท

คงเหลือเงินบริจาค ๑๕,๕๑๐.-บาท

สำหรับรายละเอียดที่ใช้เงินบริจาคไปจัดซื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของที่เบิกไม่ได้ เช่น ลูกโป่งปอง ค่าไม้ไฟ ทรายถมสนาม โกลฟุตบอล ผ้าเต็นท์คลุมหลังคารถ ค่าทำป้ายไวเนล ค่าตกแต่งเวที ฤกษ์ใส่ของรางวัล ตุ๊กตาตัวใหญ่ ค่าน้ำมันพืช ไม้เสียบลูกชิ้น ลูกชิ้นเลี้ยงเด็กที่มาร่วมงาน ถ้วยชาม ซึ่งในปีนี้ต้องจัดซื้อถ้วย ชามที่ทำมาจากชานอ้อยเพราะเทศบาลรณรงค์ใช้โฟมรางวัลมััจฉกาชาด ค่ารถจักรยาน ค่าแก๊ส LPG ค่าอาหารเช้า ค่าของขวัญ ของรางวัล

สำหรับรายละเอียดอาหารที่รับบริจาค ดังนี้ อาหารเช้า ข้าวต้ม ข้าวผัด ๗,๑๐๐.-บาท ของขวัญ ของรางวัลเพิ่มเติม ๓,๔๕๐.-บาท ตุ๊กตา ๒,๒๑๐.-บาท ค่าบำรุงเต็นท์ ๑,๐๐๐.-บาท

และได้รับบริจาครถจักรยานจากประชาชนและร้านค้าในเขต ได้รับสนับสนุนอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวป่ากุ่มหลังอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร้านทูปีกาแฟ ขนมจีน ๒ หม้อ ลุงดำป่าเควรี ผัดซีอิ้ว ๑ หม้อ ข้าวมันไก่แจ้กลาง ๓๐ ห่อ คุณณภาพร ปัญหารี พร้อมครอบครัวไอศรึม ๑ ถึง จินตนาฟาร์มวังมะพร้าว ๕๐ ขวด สมาคม YMCA ขนมปังปิ้งกล่องใหญ่ ๔ กล่อง คุณจิราพรรณ คัพเค้ก คุณเนตร ลูกชิ้นปลา ระเบิด ๑๐ กก. หมูกระทะเสงไสท์ น้ำอัดลม คุณสุทิตา ขนม เทคบาลตำบลสันป่าตอง ไอศรึม ๒๐๐ แท่ง ลูกชิ้นไส้กรอก ๒๕ กก. หมูบ้านสิริเชียงใหม่ ไอศรึม ๒๐๐ ถ้วย สถานธนาบาล น้ำสมุนไพรรและขนม

นางชินากานต์ เจริญสุข ในส่วนตัวได้บริจาคซาลาเปา จำนวน ๑๐๐ ลูก และกองการศึกษาบริจาคคนละ ๑๐๐.-บาท

นายบุญเกิด ชมภูรัตน์ ในงานวันเด็ก ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ทานอาหาร ที่ผ่านมามีการเตรียมอาหารไว้ให้

นางพวงทอง เครือยศ สำหรับปัญหาอุปสรรคที่กองการศึกษาได้แจ้งไว้เรื่องเต็นท์ เนื่องด้วยไม่มีการแจ้งร่วมงานฝ่ายเตรียมของรางวัลจึงไม่ได้เตรียมไว้ให้ ต้องแบ่งจากเวทีใหญ่ให้กับชุมชน

นางชินากานต์ เจริญสุข มีการแจกหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว และมีการลงนามรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ทราบมาว่าทางชุมชนแจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือร่วมประชุม สำหรับเรื่องอาหาร ก็ได้จัดเตรียมตามแบบตอบรับที่กลับคืนมาเทศบาลแต่ในงานจริง ๆ ก็มีมาร่วมงานมากกว่าที่แจ้งรายชื่อ ทำให้อาหารไม่เพียงพอ

ที่ประชุม รับทราบ

กองช่าง

๕.๖ โครงการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปี ๒๕๖๑

นายสนั่น หลวงมณีวรรณ สำหรับโครงการก่อสร้างที่ค้างค้าง ได้รับการส่งมอบงานจากผู้ออกแบบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับงานที่เหลือ คือ เอาแบบแปลนมาคำนวณราคาก่อสร้าง จะเสนอไปก่อน ๖ โครงการ ขอมอบให้นายธีรภัทร หลอดเข็ม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายธีรภัทร หลอดเข็ม

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ ที่ติดปัญหาตามระเบียบ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต้องชะลอทั้งประเทศไม่เฉพาะเทศบาลตำบลสันป่าตอง โครงการก่อสร้างจะต้องให้วิศวกรรับรองแบบแปลนซึ่งเทศบาลจะต้องจ้างเหมา วิศวกรมารับรองแบบโดยทำหนังสือไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลน ซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าไม่สามารถดำเนินการได้ หากไม่ได้สำรวจพื้นที่เองจะไม่สามารถรับรองแบบได้ เทศบาลจึงต้องจัดจ้างเองแต่ก็มาเจอปัญหาว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยอำนาจสภาเทศบาล และกันเงินข้ามปีเพื่อดำเนินการ ทำสัญญาจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และส่งงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ตามที่หัวหน้าสนั้นรายงานข้างต้น การคำนวณราคากลางต้องมีการดำเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งก็มีความล่าช้าเกิดขึ้น คาดว่าในช่วงอาทิตย์หน้าคาดว่าจะสรรหาผู้รับจ้างได้

เรื่องการบริหารกิจการประปาช่วงกระต่าย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาช่วงกระต่ายขึ้นมา แนวทางการแก้ไขคือเอาน้ำของเทศบาลไปให้การประปาช่วงกระต่าย ต้องหาแนวทางการแก้ไขต่อไป และการประปาของชุมชนมะจำโรง ได้ประสานไปกับเทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งมีวิศวกรไฟฟ้ามาดูแลระบบไฟฟ้าของประปา มีการตรวจสอบระบบ

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กองช่างขอไปยังส่วนกลาง โดยงานพัฒนาชุมชน งานแผนฯ ของงบประมาณไปจำนวนสองล้านกว่า โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY ถนนบ้านไร่ ไปวัดกลางทุ่ง ไปวัดป่าลาน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสักการ ณิชกุล

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ซึ่งถือเป็นวันท้องถิ่นไทย จะมีการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง สำหรับกำหนดการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง ช่วงเช้าเป็นพิธีการในอาคารหอประชุมวางพานพุ่ม และฉายวีดิทัศน์ของแต่ละท้องถิ่น การแต่งกายเครื่องแบบสีกาเกี สำหรับภาคบ่ายจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

กองคลัง

๕.๗ สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ (งานการเงินและบัญชี)

นางพวงทอง เครือยศ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ซึ่งสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่คือขอรายชื่อคณะกรรมการรักษาเงิน และขอให้เปิดตู้เซฟให้เจ้าหน้าที่ดู และดูยอดเงินฝากของเทศบาล และขอรับรองเงินฝากของแต่ละธนาคารว่าตรงกับสมุดคู่ฝากหรือไม่ ตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่จัดซื้อใหม่และจำนวนที่ใช้ไปถูกต้องตรงกันหรือไม่ และที่มาของเงินรับฝาก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ขอเอกสารเพิ่มเติมที่มาของเงินรับฝากรายการเงินบริจาคของโรงพยาบาล และรายการรับฝากเงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาล จำนวนห้าแสนกว่าบาท เงินชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิด ในการที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งที่ประชุมกรณีโรงพยาบาลจะปิดตัวลงเนื่องจากใบอนุญาตถูกพักการใช้ ซึ่งจะมีเงินจำนวน ๗๓,๘๑๐.-บาท จะคงค้างอยู่ในระบบ ไม่ทราบว่ากรณีดังกล่าวจะดำเนินการเช่นไรหากโรงพยาบาลต้องปิดตัวลง และเดือนกุมภาพันธ์ จะมีเงินเพิ่มอีกประมาณสี่พันกว่าบาท ควรเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงินนอกงบประมาณ หยอดเงินรับฝาก ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๘ เชียงใหม่ ไม่อยากให้มีเงินคงค้างในระบบ แนะนำให้ดำเนินการเบิกจ่าย

และให้จัดเตรียมเอกสารการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลืออมปี ซึ่งมีหลาย ๆ แห่งได้กันเงินงบประมาณไว้ ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็นประเด็นที่มีการตรวจสอบเป็นอย่างมาก และการใช้จ่ายเงินสะสมว่าเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์หรือไม่

รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

รายรับตามงบประมาณ ๕๖,๖๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายตามงบประมาณ ๕๖,๖๓๐,๕๕๐.๐๐ บาท

รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ๙,๗๘๑,๐๗๙.๕๑ บาท

ข้อ ๒. รายละเอียดเงินรับฝากต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ งบประมาณ ๑,๒๒๓,๑๐๕.๓๐ บาท

ข้อ ๕. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ยังไม่ได้เบิกจ่าย) รายละเอียดดังนี้

๑. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน กองสาธารณสุข
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
 ๒. จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) จำนวน
๗๘๔,๐๐๐.-บาท
 ๓. ก่อสร้างวางระบายนํ้า คสล. ซอยเยื้องไปรษณีย์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยุ
หว้า (กองช่าง) จำนวน ๓๔๔,๐๐๐.-บาท
- ข้อ ๖. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จำนวน ๑๖ รายการ งบประมาณ ๔,๑๔๗,๐๐๐.-บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านทราบไปแล้ว

นายสัการ ณิชกุล

สำหรับรายการที่เทศบาลได้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เบิก
เหลือในปี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการไปทำอย่างอื่นได้ หากไม่ดำเนินการ
เงินจำนวนที่กั้นไว้ก็จะตกเป็นเงินสะสมของท้องถิ่นไป ซึ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีอยู่ ๓ รายการข้างต้น จะต้องดำเนินการตามที
กั้นเงินงบประมาณไว้

ที่ประชุม

รับทราบ

สำนักปลัดเทศบาล

๕.๘ สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ)

นางสาวอรทัย โสตา

ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
๒,๑๖๙.๕๔ บาท จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ๑๑,๙๗๕.๖๑ บาท
ค่าน้ำมันเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้น ๑๒๖.๗๑ บาท เป็นเงิน
๑,๘๖๘.๗๐ บาท

ค่าน้ำประปาชุมชนหลังอำเภอ

- เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๓๓๕.-บาท
- เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๘๓๕.-บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ สรุปคำร้องจากประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (งานนิติการ)

ว่าที่ ร.ต.สืบศักดิ์ ปัญญา

๑. ได้รับคำร้องจาก นางรพีพรรณ สุรียานรากร ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอให้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าตลาดเช้า ฝั่งตะวันออก และบริเวณถนนตลาดเช้า ได้รับการประสานงานจากประชาชนว่ามีเศษดิน หิน และอื่น ๆ เวลาฝนตก มีน้ำเอ่อล้น ไหลท่วมขัง เกิดกลิ่นเน่าเหม็น งานนิติการ ได้สำเนาคำร้องแจ้งกองช่าง งานป้องกันเพื่อตรวจสอบและแก้ไข

๒. ได้รับคำร้องจาก นายวุฒิกกร วิกรมโยธิน ยื่นคำร้องขอให้เทศบาล ได้ดำเนินการตรวจสอบท่อน้ำหน้าบริษัทนิคมพานิช งานนิติการสำเนาแจ้งกองช่างตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

๓. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ โดยนายจำลอง ทาดาริน ขอให้เทศบาลช่วยเหลือการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค งานนิติการ จัดส่งเรื่องให้กองช่างตรวจสอบและพิจารณา ดำเนินการต่อไป

๔. อำเภอสันป่าตองแจ้งให้เทศบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนการประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ ชุมชนข้างกระดาศ พร้อมรายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ งานนิติการได้สำเนาแจ้งกองช่างเพื่อสรุปข้อเท็จจริง และแจ้งงานป้องกันสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ และรายงานอำเภอสันป่าตองทราบต่อไป

๕. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้านหลังร้านแจ่มฟ้า หมู่ ๑๐ ตำบลยูหว้า งานนิติการสำเนาแจ้งกองช่างเพื่อตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๖. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ชุมชนข้างกระดาศ งานนิติการสำเนาแจ้งกองช่างเพื่อตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๗. นายบุญส่ง มูลอินตา ยื่นคำร้องขอให้เทศบาลตัดต้นไม้บริเวณลำเหมืองป่าจู้ ได้แก่ ต้นช่อย และต้นทองกวาว ต้นมะกอก บริเวณชุมชนบ้านพักป่าไม้ และแจ้งเจ้าของที่ดินที่รกร้างบริเวณหลังวัดร้องสร้านมา แกว่ถางที่ดินบริเวณดังกล่าวด้วย การตัดต้นไม้เห็นควรมอบกองช่าง และที่ดินรกร้างเห็นควรแจ้งงานจัดเก็บรายได้เพื่อดำเนินการ

๘. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นต้นไม้บริเวณถนนวัดช่างกระดาศหน้าบ้านคุณกาญจนา และหมวดป่อง มีต้นไม้ กิ่ง

ไม้ ใบไม้ ขึ้นพาดสายไฟฟ้า งานนิติการ ได้ประสานงานป้องกันตรวจสอบและแก้ไข แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป

๙. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ขอให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอย ๑ ถนนบ้านกลาง เนื่องจากกำแพงรั้วแนวเขตบ้านถูกน้ำพัดกัดเซาะ เกรงว่ารั้วบ้านจะพังทลาย งานนิติการได้ประสานงานป้องกัน และกองช่าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

๑๐. นายประยุทธ์ แก้วคำปา ยื่นคำร้องขอตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีการตอกเสาเข็ม เกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้บ้านเรือนเกิดรอยแตกร้าว ขอให้เทศบาลตรวจสอบ ได้ประสานกองช่างตรวจสอบ

๑๑. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนำลำโพงที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าลงมาจัดเก็บด้วย เพราะชุมชนไม่สามารถดำเนินการเองได้ งานนิติการได้ประสานกองช่างพิจารณาดำเนินการ

๑๒. นายภัทรพงศ์ จันทร์ดีบ ยื่นคำร้องขอให้ตัดต้นไม้หน้าบ้าน นายบุญทิม ปัญญาวงศ์ และนายอุดม ปาลี งานนิติการได้ประสานงานป้องกันเพื่อพิจารณาดำเนินการ

๑๓. นายสมบุรณ์ ใจตา ขอความอนุเคราะห์น้ำจากเทศบาลเนื่องจาก การประปาบ้านสันป่าตองอยู่ในช่วงการซ่อมแซม งานนิติการได้ประสานไปยังงานป้องกันฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๑๔. นางสุพิชฌาย์ ไชโย ขอให้เทศบาลดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุดหน้าร้านอาหารสุณีย์ เห็นควรประสานไปยังกองช่าง เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๑๕. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียของรางระบายน้ำ หน้าร้านขายข้าวเหนียวติดทางแยกเข้าบ้านสิริเชียงใหม่ เห็นควรประสานไปยังกองสาธารณสุข เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๑๖. นางรพีพรรณ สุรียานรากร ได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ เพื่อขอใช้น้ำการประปา ๑๙ ไร่ ใช้ในหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านข้างกระต่าย โดยขอให้เทศบาลพิจารณาให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและประสานผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เห็นควรประสานกองช่างเพื่อพิจารณาดำเนินการ

๑๗. อำเภอสันป่าตอง จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากร้านลิ้นชา เนื่องจาก แสดงดนตรีสดส่งเสียงดัง และมีการเปิดเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และยังมีเหตุทะเลาะวิวาท

ภายในร้านบ่อยครั้ง ซึ่งเทศบาลได้ออกตรวจสอบและมีการประชุมหารือปัญหาดังกล่าว

นายธีรภัทร หลอดเข็ม ตามที่งานนิติการได้หารือกรณีการตอกเสาเข็มทางแยกบะต๊ัด ได้ประสานงานและเข้าไปตรวจสอบ พบว่ามีรอยร้าวจริง สาเหตุคาดว่ามาจากการตอกเสาเข็มบริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเกิดรอยร้าวดังกล่าวจริง และได้แจ้งผู้ขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วซึ่งผู้ขออนุญาตแจ้งว่าได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้องแล้ว การหยุดงานก็จะทำให้เกิดความล่าช้าและเสียหายได้ เทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือและจะทำการขุดเป็นร่องกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และลึกไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และเสาเข็มจะตอกในวันทำการ และให้เทศบาลเข้าตรวจสอบได้ ในวันนี้ขอหารือที่ประชุมกรณีการตอบคำร้องซึ่งกองช่างไม่มีเวลาในการดำเนินการ แต่ได้มีการประสานงานการแก้ไขไปเบื้องต้นแล้ว

นายสัการ ณิยกุล
ที่ประชุม

หากดำเนินการไม่ทันก็ใช้วิธีประสานงานด้วยวาจาไปก่อน
รับทราบ

๕.๑๐ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายพงศกร กันทะลี

เทศบาลได้รับหนังสือจากอำเภอสันป่าตอง แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดมาตรการ ๓ มาตรการ ดังนี้

๑. มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดึงพื้นที่ออกจากไฟ โดยดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการด้วยการชิงการเผา ทำแนวกัน

ไฟในพื้นที่ป่า และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยผ่านทางช่องทางสื่อสารและการนำเสนอทุกช่องทาง

๒. มาตรการรับมือ (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) ซึ่งจะกำหนดเป็นเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “๖๑ วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ด้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดึงไฟจากใจคน ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟพื้นที่ในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดจะทำการเผาหลังวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อน ดำเนินการทุกครั้งเพื่อควบคุมการเผาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
๓. มาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยร่วมกัน รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาชน และแสวงหาองค์การภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่าปลูกป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน การสร้างชุมชนปลอดการเผา โครงการฟางข้าวเท่ากับเงิน สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนและป่าในเมือง รวมถึงการร่วมทำผายชะลอน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่เหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์หลากหลาย

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการ ๓ มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา ๖๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ ๕,๐๐๐.-บาท โดยแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๑๒๓๒๕ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๑ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง

นายสักการ ณิชกุล เห็นควรประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายบุญญาภรณ์ ภูธรใจ ทางชมรมขออนุญาตเข้าใช้สนามฟุตบอล บริเวณที่ดิน ๑๙ ไร่
นายสักการ ณิชกุล เนื่องจาก สนามยังมีตอต้นไม้รกร้างอยู่บ้าง ขอให้ระมัดระวังด้วย
ว่าที่ ร.ต.สืบศักดิ์ ปัญญา เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดทำ คิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อระหว่างประชาชนกับเทศบาลให้มีความสะดวก ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนผ่านทางผู้นำชุมชนเพื่อนำไปติดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบ

นายสักการ ณิชกุล ท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม
ขอปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ) อรทัย ไชตดา ผู้บันทึกประชุม
(นางสาวอรทัย ไชตดา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) วุฒิกร วิกรมโยธิน ผู้ตรวจบันทึกประชุม
(นายวุฒิกร วิกรมโยธิน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

